

# “TMC” เช็นสัญญาากับ “Sunward” รุกตลาดก่อสร้าง

ง

✘  
TMC เช็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับ “Sunward” ยักษ์ใหญ่วงการเครื่องจักรกลในประเทศจีน จำหน่ายเครื่องกตเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิกที่ทันสมัยที่สุด หวังรุกตลาดก่อสร้างเพิ่ม “สุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งเป้าปี 58 ขายได้ 24 เครื่อง หรือราว 108 ล้านบาท หนุนผลงานบริษัท ให้มีสัดส่วนลูกค้ากลุ่มก่อสร้างเพิ่มขึ้น

✘  
นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMC ผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรกลระบบไฮดรอลิก เครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะวัสดุแบบต่างๆ และโมบายเครนสูกลิฟท์ รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เช็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับ Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd. บริษัทจดทะเบียนในประเทศจีน ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานฐานรากที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำในประเทศจีนซึ่งได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง โดย TMC ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกตเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Static Pile Driver) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเครื่องกตเสาเข็ม และในประเทศไทยยังมีจำนวนอยู่ไม่มากนัก จึงนับเป็นโอกาสของ TMC ในการเข้าไปรุกตลาดเครื่องจักรไฮดรอลิกในงานก่อสร้างฐานราก และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ทันสมัย และหลากหลายมากขึ้น

ทั้งนี้ เครื่องกตเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก ที่บริษัทฯ นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเด่นคือ ใช้ระบบการกตเสาแทนการกระแทกและการเจาะ เพื่อลดมลภาวะทางเสียงและฝุ่นละออง รวมถึงการลดแรง สั่นสะเทือน มูลค่าเครื่องละประมาณ 4.5 ล้านบาทโดยเฉลี่ย และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้าง งานฐานรากและเสาค้ำ ซึ่ง ตั้งเป้าหมายในปี 2558 จำหน่ายเครื่องกตเสาเข็มดังกล่าวจำนวน 24 เครื่อง หรือประมาณ 108 ล้านบาท เชื่อ จะได้รับผลตอบแทนจากลูกค้าเป็นอย่างดี และเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนรายได้รวมของบริษัทฯ

ความร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท Sunward จากประเทศจีนในครั้งนี้ จะทำให้ TMC เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เนื่องจาก Sunward เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในเรื่องเครื่องจักรกลที่ติดอันดับ 1 ใน 50 ของโลก และมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดถึง 60% ในประเทศจีน อีกทั้ง มีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างระบบฐานรากของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นส่วนสนับสนุนให้ TMC แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ จากการที่ TMC ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทก่อสร้างและผู้ผลิตเสาเข็มในประเทศไทย ในปัจจุบันจึงได้มีการสั่งซื้อเครื่องกดเสาเข็มเข้ามาเบื้องต้นเป็นจำนวน 5 เครื่องแล้ว คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 30 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม TMC ถือเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องจักรกลระบบไฮดรอลิกที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยฝีมือคนไทยมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากคู่ค้ารายใหญ่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเห็นโอกาสในการขยายตลาดเครื่องจักรกลในลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มเติม เนื่องจากมีความต้องการใช้เครื่องจักรกลที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมาทดแทนแรงงานคน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และถือเป็นการกระจายความเสี่ยงให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต

“ Sunward เป็นยักษ์ใหญ่ในประเทศจีน ในเรื่องเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในโรงงานก่อสร้างและงานฐานราก การเซ็นสัญญาในครั้งนี้ ช่วยสนับสนุน TMC ให้สามารถนำเสนอเครื่องจักรกลที่มีคุณภาพและมีความทันสมัยออกสู่ตลาด รองรับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และถือเป็นอีกช่องทางในการขยายตลาดเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้าง นอกเหนือจากตลาดยานยนต์ซึ่งเป็นตลาดหลักของ TMC และมีอเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว นอกจากนี้ จากนโยบายการลงทุนต่างๆ ของภาครัฐบาลในเรื่องการก่อสร้างและให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิด AEC ในปี 2558 ถือเป็นอีกโอกาสของ TMC ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว ในอนาคต” นายสุรเชษฐ์ กล่าว